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Fyrirspurn
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um eflingu þorskeldis.

Frá Gunnari Braga Sveinssyni.

Hyggst ráðherra beita sér fyrir eflingu þorskeldis hér á landi og ef svo er, hvernig ætlar
hann að standa að því?


